

กรุงเทพฯธุรกิจ

ประจำวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

นักวิจัยดีเด่น :
มูลนิธิส่งเสริม
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ประกาศรายชื่อ
นักวิทยาศาสตร์
ดีเด่น ประจำปี
พ.ศ. 2552 ได้แก่
(ซ้าย) ศ.อานันท์
พัฒนาชัย
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น และ
ศ.สายชล เกตุษา
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์



2นักวิจัยเกษตรคว้า 'นักวิจัยดีเด่น'

สองนักวิจัยทางการเกษตรจากขอนแก่นและเกษตรศาสตร์ ได้รับยกย่องให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นปี 52 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์ฯ เผยผลงานการปรับปรุงพันธุ์ข้าวสีทองเมล็ดโตเต็มลูกทำให้ผลิตข้าวทั้งพันธุ์และผลผลิตต่อไร่อย่างยั่งยืนได้แก่กัน หนึ่งลูกทำให้ดีต่อสุขภาพ

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2552 จำนวน 2 คนจากคณะเกษตรศาสตร์คือ ศ.อานันท์ พัฒนชัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศ.สายชล เกตุษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 3 คน ได้แก่ ผศ.สุรัตน์ ตะภูงิยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผศ.ธรรมาภรณ์ศรีพรหมศรี วิทยาลัยโคราช และผศ.ดร.อมรวิชิตกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักวิทยาศาสตร์ทั้ง 5 คน จะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัล จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานฉลองวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 9 ส.ค.นี้ ที่เมืองทองธานี

ศ.อานันท์ พัฒนชัย ภาควิชาพืชศาสตร์ และทรัพยากรการเกษตร ได้รับยกย่องปรับปรุงพันธุ์ข้าวสีทองเมล็ดโตเต็มลูก ซึ่งผลิตข้าวทั้งพันธุ์และผลผลิตต่อไร่ที่ยั่งยืนต่อเนื่องที่ปรับปรุงพันธุ์ให้ได้เมล็ดข้าวที่ใหญ่ขึ้น เพิ่มอัตราส่วนของคาร์โบไฮเดรตในข้าวเมล็ดใหม่ในเมล็ด ลดความ

เสียของโรคความดัน โรคหลอดเลือดและโรคหัวใจให้กับผู้บริโภค

ซึ่งวิจัยของราพัฒนพันธุ์ข้าวสีทองเมล็ดโตได้เป็นครั้งแรกในไทย โดยการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างข้าวสีทองกับอเมริกา จนได้เป็นพันธุ์ข้าว มส. 60-3 ซึ่งผสมแพร่ให้เกษตรกรนำไปปลูก รวมทั้งเชื่อมโยงการปลูกและการแปรรูปเมล็ดข้าวที่ กระทั่งชุมชนและระดับอุตสาหกรรมให้ทำงานผลิตภัณฑ์กันได้สำเร็จ ศ.อานันท์กล่าว

ข้าวสีทองพันธุ์มส.60-3 ยังวิจัยต่อยอดคืออายุการเก็บเกี่ยวก่อนเข้ายุบหรือประมาณ 130 วัน ลำต้นสีเขียวและสีลูกแก่ไม่พร้อมกัน จึงได้ศึกษานวดและพัฒนาได้เป็นรุ่นสีชมพูคือ มส. 60 อายุการเก็บเกี่ยวสีเหลืองหรือประมาณ 110 วัน ลำต้นไม่เขียว และสีลูกแก่ใกล้เคียงกัน ขณะนี้ได้เผยแพร่สู่เกษตรกรแล้วเช่นกัน

การจะเป็นนักวิจัยดีประเภทตรงสำเร็จ เราจะต้องมีความมุ่งมั่น ไม่รู้ กัดคิดกับงานวิจัย โดยไม่เปลี่ยนไปทางอื่นที่ทางนี้รางวัลที่ได้รับดังกล่าวถือเป็นเกียรติและกำลังใจให้ทีมวิจัย มีแรงที่จะสร้างองค์ความรู้ให้ประเทศชาติต่อไป" นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2552 กล่าว

ศ.สายชล เกตุษา นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น จากวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาสัตววิทยาและเทคโนโลยีการจัดการกับกีบของผลิตผลสัตว์ผสม มส.ตั้งแต่ปี 2524 ครอบคลุมนักวิชาการ และนักคิดไม่ประจำที่ เพื่อปรับปรุงผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยวให้มีคุณภาพดีและมูลค่าสูง

ผลงานที่ถือว่าสร้างมูลค่าการส่งออกให้เศรษฐกิจไทยได้มาก คือการพัฒนาสูตรสารสกัดเคมี เพื่อใช้ในการป้องกันและการบรรจุเปลือกถั่วลิสงไม่เกิดกลิ่นหืนเพื่อการส่งออก เมื่อส่งออกแล้วไม่ถึงปลายทางก็ไม่ถึงอยู่ในสภาพสดและคุณภาพดีกว่าการไม่ใช้สารเคมี

"การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทราบกลไกการเสื่อมสภาพของเมล็ดสดกับเกี่ยวและสามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาวิจัยป้องกันหรือลดการสูญเสีย จนได้เมล็ดข้าวที่มีคุณภาพดีเมื่อผู้บริโภค และเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้ตลาดส่งออกอย่างมีประสิทธิภาพ ศ.สายชลกล่าวและว่าเทคโนโลยีที่ลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว และรักษาคุณภาพของเมล็ดสด ให้มีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้น มีหลายรูปแบบทั้งการควบคุมอุณหภูมิกับเก็บรักษาให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด ตลอดจนออกแบบบรรจุภัณฑ์และการใช้สารเคมี

ส่วนผลงานของสวนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ดังนี้ ผศ.ธรรมาภรณ์ วิจัยเรื่องการสังเคราะห์และพัฒนาไลหะออกไซด์ ที่มีขนาดเล็กระดับนาโนและมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย หรือ 2-50 นาโนเมตร ผศ.อมรวิชิต ภูงิยา ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ปรับปรุงและออกแบบกระบวนการที่ใช้ในอุตสาหกรรม สุกท้าย ผศ.สุรัตน์ ศึกษาเกี่ยวกับเคมีของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สามารถแยกองค์ประกอบทางเคมีได้กว่า 80 สาร โดยกว่า 20 สารไม่เคยมีการรายงานโครงสร้างมาก่อน